



ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๐๖

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ. ๒๕๒๓๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๓๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๓๓๔

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดปราจีนบุรีขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา ในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยติดตามการให้วัคซีน แก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดยเร็ว รวมทั้งติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเกณฑ์ สำหรับเด็กนักเรียนขอให้ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนและได้รับวัคซีนโดยเร็วในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ครบถ้วน ตลอดจนสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเชิญชวนให้ ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคพบว่า การระบาดของโรคเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระบาดขนาดใหญ่ของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนได้ โดยเฉพาะ ในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ ประกอบกับขณะนี้ พบว่ามีภาวะระบาดของโรคไอกรน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอส่งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเน้นย้ำให้หน่วยงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. เน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยติดตามการให้วัคซีนแก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดยเร็ว รวมทั้งติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเกณฑ์ สำหรับเด็กนักเรียน ขอให้ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๒. สื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน ให้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

๓. ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มที่พลาดโอกาส การได้รับวัคซีน เช่น เด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น

/๔. พิจารณา...

๔. พิจารณาวางแผนการให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

๕. เมื่อมีการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แจ้งสถานศึกษาใกล้เคียงที่ยังไม่มีการระบาด เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน การเตรียมความพร้อม
การป้องกัน และตอบโต้การระบาด

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และเทศบาลเมืองหนองก๊ก ขอให้ดำเนินการตามนัยดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาริต อ่อนน้อม)

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๔๗

QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.asia/xmnNy>

QR Code
สื่อสารประชาสัมพันธ์



<https://shorturl.asia/IPBxs>



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่รับ..... ๑๕๗๒/๑๖
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
 ส.บ. กง.บด. กง.สส.
 กง.กม. กง.กก. กง.บป.

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๖๓๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๒๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยติดตามการให้วัคซีน แก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดยเร็ว รวมทั้งติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเกณฑ์ สำหรับเด็กนักเรียนขอให้ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนและได้รับวัคซีนโดยเร็วในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ตลอดจนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีน ให้ครบถ้วน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค พบว่าการระบาดของโรคเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระบาดขนาดใหญ่ของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนได้ โดยเฉพาะ ในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ ประกอบกับขณะนี้ พบว่ามีการระบาดของโรคไอกรน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอส่งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเน้นย้ำ ให้หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. เน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยติดตามการให้วัคซีนแก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดยเร็ว รวมทั้งติดตามความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีนของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเกณฑ์ สำหรับเด็กนักเรียนขอให้ตรวจสอบ ประวัติการได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๒. สื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเชิญชวน ให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน ให้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

๓. ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มที่พลาดโอกาสการได้รับวัคซีน เช่น เด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น

๔. พิจารณาวางแผนการให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

๕. เมื่อมีการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งสถานศึกษา
ใกล้เคียงที่ยังไม่มีการระบาด เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน การเตรียมความพร้อมการป้องกัน
และตอบโต้การระบาด

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวมารีเยห์ ดามาลี โทร. ๐๖๓-๕๘๔-๗๒๓๖

QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.asia/xmnNy>


QR Code
สื่อสารประชาสัมพันธ์



<https://shorturl.asia/iPBxs>

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โดย...กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

มาตรการ	พื้นที่		
	พื้นที่ที่มีการระบาด	พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ที่มีการระบาด	พื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาด
๑. ขอให้ติดตามการให้วัคซีนแก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ โดยเร็ว รวมทั้งติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ตามเกณฑ์ สำหรับเด็กนักเรียน ขอให้ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียนชั้น ป.๑ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน และให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ	✓	✓	✓
๒. สื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน โดยพิจารณาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้มีการจัดทำสื่อต้นแบบให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตาม Link และ QR code) รวมทั้งพิจารณาการสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น สุขอนามัยส่วนบุคคล หรือกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ เป็นต้น  https://drive.google.com/drive/folders/1TvvZF9BHZ_XR73Wy-a2NEt_gG7Ts29U	✓	✓	✓
๓. ดำเนินการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มที่มักพลาดโอกาสการได้รับวัคซีน เช่น เด็กที่อยู่ในพื้นที่ ทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น และวางแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มดังกล่าว ซึ่งอาจจะพิจารณา ใช้กลไกในระดับพื้นที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นต้น	✓	✓	✓
๔. พิจารณาวางแผนการให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ หรือการให้วัคซีนเพื่อการควบคุมโรคตามสถานการณ์และความเหมาะสม	✓	✓	
๕. เมื่อมีการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด แจ้งพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังไม่มีการระบาด เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับวัคซีน การเตรียมความพร้อมป้องกัน และตอบโต้การระบาด	✓		